



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1				
รับที่.....	๗๗๕			
วันที่.....	๒๕ ๑๐ ๒๕๖๐			
<input type="radio"/> อก.	<input type="radio"/> กง.	<input checked="" type="radio"/> กค.	<input type="radio"/> นผ.	<input type="radio"/> สกศ.
<input type="radio"/> นตป.	<input type="radio"/> ตสน.	<input type="radio"/> สข.	<input type="radio"/> สส.	<input type="radio"/> นท.

ที่ ศธ 0514.5/ว59

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40002
๕๘ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๐

9 มกราคม 2560

เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 1 ชุด
2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ชุด

ด้วยสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษา ด้วยนวัตกรรม CRP ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประเทศไทย 4.0” ในระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ด้วยนวัตกรรม CRP ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประเทศไทย 4.0 อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ในครั้งนี้ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จึงใคร่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในองค์กรของท่านและขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท ทั้งนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วสามารถเข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนตลอดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์โครงการ <https://www.facebook.com/Seminar.SocED.KKU.2016> หรือติดต่อ นางสาวกษมา กวยทอง โทร. 062-6843852 และนางสาวกศสมพงษ์ คำภาบุตร โทร. 090-8186905

พรชวีร์ วัฒนศิริ
๒๕ ๑๐ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
พรชวีร์ วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

ขอแสดงความนับถือ
นายสุรชาติ บุญปอง
๒๕ ๑๐ ๒๕๖๐

นายพิเชษฐ ดงพิทกมล
นักวิชาการสังคมศึกษาชำนาญการพิเศษ
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 0-4334-3452-3
โทรสาร 0-4334-3454
นายสุรชาติ บุญปอง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒๖ ม.ค. ๒๕๖๐

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรวัฒน์ อุนทรประสิทธิ์)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษา ด้วยนวัตกรรม CRP ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประเทศไทย 4.0”

หลักการและเหตุผล

การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับมนุษย์ ที่มนุษย์ทุกคนแสวงหาเพื่อนำองค์ความรู้มาใช้ในการดำเนินชีวิต การทำงาน และการสร้างความสำเร็จให้ตนเอง การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ที่ให้โลกของนักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เน้นพัฒนาทักษะ เช่น ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี และเหนืออื่นใดคือ ความสามารถในการใช้ความรู้สร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นทักษะที่สำคัญจำเป็นสำหรับการเป็นนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (วีโรจน์ สารรัตน์, 2556)

ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ประเทศไทย 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่โมเดลปัจจุบันประเทศไทย 3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก แต่ไม่สามารถพัฒนาประเทศ จึงทำให้รัฐบาลสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมาเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและนำพาประชาชนทั้งประเทศ ไปสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสำคัญ คือ 1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ 3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559)

การที่จะพัฒนาประเทศจากประเทศกำลังพัฒนาให้กลายเป็นประเทศที่พัฒนานั้นต้องมีย้อนกลับมาดูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ดังนั้น การที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพต้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา ครูในยุค 4.0 ควรใช้สมรรถนะที่ครูมีอยู่ในการทำให้นักเรียนกลายเป็นนักเรียน 4.0 ด้วยการเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะทำให้นักเรียนได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 หรือ “7C” นอกจากนั้น ต้องจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการพัฒนาทักษะทางสังคม จริยธรรม การสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การเป็นพลเมืองที่ดี การยึดมั่นในขนบธรรมเนียมเข้าไปในทุกวิชาที่สอนด้วย ครูในยุค 4.0 จึงเน้นที่การสร้างชุมชนแห่งความอยากเรียน อยากรู้ในชั้นเรียน และนักเรียนลงมือค้นหาคำตอบที่ตนเองสงสัยและอยากรู้เป็นกลุ่มผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เรียกว่า การเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐาน คือ เริ่มต้นจากความสงสัย แล้วพัฒนาเป็นปัญหาที่ต้องการคำตอบ และจากปัญหาที่ต้องการคำตอบ พัฒนาไปสู่การค้นหาคำตอบ ลงมือค้นหาคำตอบ (ดิเรก พรสีมา, 2559)

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักความพอประมาณ การมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การไม่ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาระดับขั้นเป็นตอนที่ต้องตามหลักวิชา และการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติและการดำรงชีวิต (วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย, 2559) สภาพสังคมในปัจจุบัน ได้มีความคาดหวังว่าสถานศึกษาจะเป็นแหล่งที่หล่อหลอมและสร้างผู้เรียนให้มีความดี ความเก่ง และมีความสุขท่ามกลางสังคมซึ่งกำลังประสบวิกฤติ เนื่องจากการศึกษา คือ หัวใจของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาจึงมีความจำเป็นต้องใช้ “คุณธรรมนำความรู้” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาของเศรษฐกิจ ดังนั้น สถานศึกษาที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักการในการบริหารจัดการและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนย่อมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและมีคุณภาพ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

รูปแบบการสอนแบบ CRP ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อให้ครูเลือกใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ โดยจัดหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละรายวิชารวมทั้งระดับชั้นต่างๆ ประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบคริสตัล (Crystal-based Instructional Model) เป็นวิธีการสอนที่ผู้เรียนต้องมีบทบาทเชิงรุกในด้านการค้นหาความรู้ด้วยตนเองตามประเด็นที่ผู้สอนได้ให้แนวทางไว้ ผ่านการเขียน การพิจารณา การไตร่ตรอง การอภิปราย และการวิเคราะห์วิพากษ์ผลงานร่วมกับเพื่อน รูปแบบที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิจัย (Research-based Instructional Model) เป็นวิธีการเรียนที่ใช้การวิจัยเป็นแก่นของกระบวนการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ มีวิธีการค้นหาความรู้ความจริงโดยอาศัยพื้นฐานการคิดแบบอนุมานและอุปมาน และวิธีการคิดแบบใคร่ครวญรอบคอบ และรูปแบบที่ 3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Instructional Model) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ที่มีความหมาย ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติงานจากกิจกรรม

กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษา ด้วยนวัตกรรม CRP ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประเทศไทย 4.0”
ณ ห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา	กิจกรรม
08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียน รับเอกสาร หน้าห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
09.00 - 09.30 น.	พิธีเปิดโครงการฯ โดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
09.30 - 10.30 น.	บรรยายเรื่อง “นวัตกรรม CRP” โดย ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารรัมย์ และ ผศ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
10.30 - 10.45 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.	บรรยายเรื่อง “นวัตกรรม CRP” โดย ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารรัมย์ และ ผศ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล (ต่อ)
12.00 - 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.	สัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม CRP” โดย ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารรัมย์ และ ผศ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
14.30 - 14.45 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น.	สัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม CRP” โดย ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารรัมย์ และ ผศ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล (ต่อ)

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา	กิจกรรม
08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียน หน้าห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
09.00 - 10.30 น.	บรรยาย เรื่อง “Thailand 4.0” โดย รศ.ดร. มงคล ดอนขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
10.30 - 10.45 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.	บรรยาย เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้” โดย ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
12.00 - 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.	“การเปิดชั้นเรียนด้วยนวัตกรรม CRP ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประเทศไทย 4.0” โดย นายชนินทร์ แก้วบุญเรือง ข้าราชการครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ณ ห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
14.30 - 14.45 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 15.30 น.	สัมมนากลุ่มย่อย “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม CRP ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประเทศไทย 4.0” โดย ผศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต และคณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
15.30 น.	พิธีปิดโครงการฯ และมอบเกียรติบัตร โดยคณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม